



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๒	นางสาวอรยา อยู่ทอง
๒	๐๐๓	นางสาวนารีรัตน์ ทัดจันทร์
๓	๐๑๔	นางสาวสุมินตรา กลิ่นทอง
๔	๐๒๖	นายกษิธิช เกิดโต
๕	๐๒๙	นายศักดิ์ภินเตร์ บุญสม
๖	๐๓๓	นางสาวอารีรัตน์ สุภาพจน์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยการ
สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ผู้ใดไม่มาตามกำหนดวัน เวลา ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ข้อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

- ๑) ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ ณ จุดคัดกรอง หากผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมิน มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป อาจไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
- ๒) ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้าห้องสอบ และตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่สอบ
- ๓) ระหว่างพักรอในสนามสอบให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินปฏิบัติตามวิธีการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing)

สำนักงาน...

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในวันศุกร์ที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.treasury.go.th/pv_phetchaburi
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นางดารารัตน์ พลประสิทธิ์)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว